



จลสาร

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

COPAG NEWS

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556

ข่าวเด่น

ครบรอบ 10 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส

วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสถาปนาครบรอบ 10 ปี COPAG และการสัมมนาวิชาการ Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: Current Issues and Prospects in ASEAN (การประชุมเชิงวิชาการร่วมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านการเมืองและการปกครอง ว่าด้วยเรื่องประเด็นสำคัญในปัจจุบันและในอนาคตของอาเซียน) โดยมี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมบัติโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักรัฐศาสตร์และนักวิชาการด้านสันติภาพ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Current Issues and Prospects in ASEAN (ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและในอนาคตของอาเซียน)

รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อตอบคำถามสำหรับประชาคมอาเซียนในประเด็นปัญหาต่างๆ ว่าประชาคมอาเซียน สามารถร่วมมือกันดำเนินการได้หรือไม่ เพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ให้น้อยลง จึงเป็นที่มาของการผสมผสานพลังของสถาบันการศึกษาของสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้แก่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส เป็นเจ้าภาพ โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมคือ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย Brawijaya อินโดนีเซีย, มหาวิทยาลัย Kebangsaan มาเลเซีย, คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, Western University กัมพูชา และ NCPAG, U.P. ฟิลิปปินส์ อันจะนำไปสู่การถอดบทเรียนและตอบโจทย์คำถามดังกล่าว อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาระหว่างกันในอนาคต โดยมีนักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการในสาขารัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน กว่า 2,200คน

ภายในงานยังมีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง/การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส/การเปิดตัวหนังสือในโครงการตำราวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) หลากมุมมอง หลากความคิด ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2) ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ (3) การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ แนวคิด ทฤษฎีและการนำไปปฏิบัติ (4) แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล: บทสังเคราะห์ประสบการณ์จากผู้นำท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5) ความร่วมมือส่วนภูมิภาคแนวใหม่สำหรับประชาคมอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการและให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป



วันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

สภาคณาจารย์สัญจร

สมัยสามัญ
ครั้งที่ 7/2556

หัวข้อ “การอบรมเผยแพร่และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ”



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฝ่ายบุคคลจัดโครงการสภาคณาจารย์สัญจร สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2556 หัวข้อ “การอบรมเผยแพร่และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ” โดยมี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทิก ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการเมืองการปกครองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทิก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นกฎและข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ตระหนักและยึดถือปฏิบัติในจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ณ ห้องประชุม D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

1 ทศวรรษ แห่งการสถาปนา ศิษย์น้อมวันทาบูชาครู

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสโมสรนิสิต จัดโครงการ “1 ทศวรรษ แห่งการสถาปนา ศิษย์น้อมวันทาบูชาครู” โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ภายในพิธีประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้นำนิสิตนำกล่าวไหว้ครูและคำปฏิญาณตนตัวแทนนิสิตนำพานขึ้นไหว้ครู จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณครู การแสดงความกตัญญูกตเวทิต่อครูบาอาจารย์

ซึ่งเป็นพิธีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยในปีนี้มีนิสิตเข้าร่วมในพิธีฯ กว่า 500 คน



วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น.–16.00 น. ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

“ประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศในการขอตีความ คำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ “ประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศในการขอตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร” โดยมี รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ (นักวิชาการอิสระทางด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เป็นวิทยากรบรรยาย

อาจารย์วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ กล่าวว่า กรณีข้อพิพาท ปราสาทพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชา ศาลจะใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ในการตัดสิน มีอยู่ 3 ประการ คือ 1) สนธิสัญญาที่ก่อตั้งเขตแดนระหว่างรัฐ 2) กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และ 3) หลักกฎหมายทั่วไป แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง จะเห็นว่า ในการตัดสินให้ปราสาทเขาพระวิหารอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของ ประเทศกัมพูชา แม้จะมีสนธิสัญญาปักปันเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชา และแม้จะมีทางปฏิบัติของนานารัฐอันเป็นกฎหมาย จารีตประเพณีระหว่างประเทศในการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศอยู่ แต่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศกลับไปใช้หลักกฎหมายปิดปาก

ซึ่ง หลักกฎหมายทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่าปราสาท เขาพระวิหารอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของประเทศกัมพูชา การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน



วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

นิตศาสตร์ร่วมใจ สานสายใยน้องพี่

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการนิตศาสตร์ร่วมใจสานสายใยน้องพี่ (พี่พาน้องไปวัด 56) โดยมีคณาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ และนิสิตสาขานิติศาสตร์เข้าร่วมจำนวนกว่า 800 คน จัดขึ้นเพื่อสานสายใยระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เป็นนิสิตใหม่ในสาขานิติศาสตร์ ให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป



วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และวัดป่ากู่แก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ "บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย" โดยมีบุคลากรจากสภากาชาดมารับบริจาคโลหิตจำนวนกว่า 20 คน



โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป มีความเสียสละและมีความเห็นอกเห็นใจต่อกัน เพื่อที่สังคมจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายและเกิดความรักความเมตตากันในหมู่คณะ สอดคล้องกับสภากาชาดไทยที่ต้องการให้มีการบริจาคโลหิตในปริมาณที่เพียงพอ ปลอดภัยแก่ผู้ให้และผู้รับ โดยโลหิตต้องมาจากผู้บริจาคที่มีจิตสาธารณะโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ให้ความสำคัญในการบริการและช่วยเหลือสังคมในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไปและเพื่อให้ทันที่ในทางที่ในการรักษาโรคของโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา โครงการนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก



วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น ณ ลานหน้าห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

ศึกษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และประเด็นปัญหาอาเซียน ปี 2556

สิงคโปร์-มาเลเซีย



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและทำ MOU กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และสนทนาประเด็นปัญหาอาเซียน ปีงบประมาณ 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย การเดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เพื่อทำวิจัยร่วมกันในปัญหาต่างๆ จัดประชุมร่วมกันในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับท้องถิ่นอาเซียน และเพื่อศึกษาการเมืองการปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์และมาเลเซีย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ศึกษาดูงาน ณ University Kebangsaan Malaysia, UKM มีการพูดคุยกิจกรรมภายใต้ MOU/แนะนำคณะ-วิทยาลัยฯ/แลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัย/เข้าชมกิจกรรมนิสิต/เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพบปะกลุ่มวิจัย

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ศึกษาดูงาน ณ ISEAS (Institute of Southeast Asia Studies) เยี่ยมสถาบันการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ศึกษาดูงาน ณ Newater Visitor Center, Singapore เยี่ยมชมเทคโนโลยี ขั้นสูงเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มจากน้ำทิ้งชุมชน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งสิ้น 16 คน



วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย

อัปเดต '56



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการกิจกรรมวันพี ประจำปีการศึกษา 2556 โดย รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก



กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึง **พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย** มีพิธีทำบุญตักบาตรรอบบริเวณลานแปดเหลี่ยม ถวายภัตตาหารและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์



จากนั้นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์วางพวงมาลัย และนิสิตสาขานิติศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมวางพวงมาลาต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมีอาจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประสานงานสาขานิติศาสตร์ กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ จากนั้นรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ **“คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย”** โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรรย์ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อรรถการ (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำลึกด้วยเสียงเพลงบนเวที บริเวณลานแปดเหลี่ยม มีกิจกรรมซุ้มและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน **“ลูกรพี่น้องพีสามัคคี เกมส์ ครั้งที่ 1”**



วันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 07.00-16.00 น. ณ บริเวณลานแปดเหลี่ยม และห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)

สาขาสายใยห้องพี่ 4 ปี PO และ PA

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขารัฐศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการสายใยพี่น้อง 4 ชั้นปี PO และ PA ภายใต้ชื่อ “ตุ้มพีโฮมน้องนำฮีตครองประเพณี 10 ปี การเมืองการปกครอง” (วันที่ 14 กรกฎาคม 2556) และ “11 ปี แห่งความภาคภูมิใจสาขาสายใยห้องพี่ PA” (วันที่ 24 สิงหาคม 2556) เพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 และปีที่ 11 ของการก่อตั้งทั้งสองสาขาวิชา



ภายใต้วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ นิสิต ตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครองอันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา มีการทำบุญตักบาตร/ กิจกรรมสาขาสายใย 4 ชั้นปี/พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่/ รับประทานอาหารร่วมกัน /การแสดงของนิสิตทุกชั้นปี/การจับสลากมอบของรางวัล /ร่วมร้องเพลงเอก และกิจกรรมรื่นเริงอีกมากมาย

กิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อให้นิสิตได้มีความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวความคิดหรือแนวทางในการพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เรียนรู้เอกลักษณ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะการเป็นนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดขึ้นบริเวณลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรสาขาสันับสนุน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมทั้งสองโครงการจำนวนกว่า 1,000 คน



วันที่ 14 กรกฎาคม และ วันที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ ลานแปดเหลี่ยม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อบรมภาษาอังกฤษเตรียมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฝ่ายวิชาการจัดโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเตรียมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ แต่งอ่อน ศรีรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ Emie Prasert ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักศึกษาทั่วไป



เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้วิทยากรมุ่งเน้นในด้านภาษาต่างประเทศ และร่วมทำกิจกรรมระหว่างวิทยากรกับนิสิตเช่นเสริมทักษะการพูดคุย และสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ ทั้งนี้ภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษาที่มีความสำคัญ ในปัจจุบันซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนรวมถึงภายในประเทศ และระหว่าง ประเทศ สืบเนื่องจากการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ประชาคมเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง ภาษาอังกฤษจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนิสิตที่จะ



ก้าวออกไปรับใช้สังคม ท่ามกลางการแข่งขันในการ ประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความรู้และทบทวนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับนิสิตวิทยาลัยฯ พร้อมกับการพัฒนา ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับกระบวนการ จัดการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต ออกสู่ตลาดแรงงานในสังคมพหุวัฒนธรรม



วันที่ 25 และ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม D-415 และ D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



โครงการ “ปลูกป่าอาสาพัฒนาชุมชน”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสโมสรนิสิตวิทยาลัยฯ จัดโครงการ “ปลูกป่าอาสาพัฒนาชุมชน” ขึ้น โดยมีคณาจารย์ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และชาวบ้านหมู่บ้านดงใหญ่เข้าร่วมโครงการกว่า 70 คน จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้รู้จักป่ากับชุมชน อย่างถ่องแท้ เกิดความสัมพันธอันดีต่อชุมชนและท้องถิ่นและเพื่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อน



วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 3750 โทรสาร 0-4375-4317